



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ปราบฎรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๓๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนกฤต อัดตะสัมปณณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	ฉบับแรก	950,000.00	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มี ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ สำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน จังหวัด กรณีที่ออกปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ หรือ ต้องเดินทางไปราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สำนักปลัดฯ 200,000 บาท สำนักงาน เลขานุการฯ 500,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 250,000 บาท)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ สำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ กรณีที่ออกปฏิบัติงานตาม นโยบายของทางราชการ หรือต้องเดินทางไปราชการทั้งในและ นอกเขตจังหวัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 (สำนักปลัดฯ 200,000 บาท สำนักงานเลขานุการฯ 500,000 บาท กองการเจ้าหน้าที่ 250,000 บาท)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	ฉบับแรก	100,000.00	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางตุนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่าย ได้ สำหรับข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี กรณีที่ออกปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ หรือ ต้องเดินทางไปราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด (กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ สำหรับข้าราชการ และพนักงานจ้างของกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีที่ออก ปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ หรือต้องเดินทางไป ราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งาน บริหารงาน คลัง	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	ฉบับแรก	400,000.00	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี กรณีที่ออกปฏิบัติงานตามนโยบายของทาง ราชการ หรือต้องเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด (กองคลัง 200,000 บาท กองพัสดุและทรัพย์สิน 200,000 บาท)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีที่ออกปฏิบัติงานตามนโยบายของทาง ราชการ หรือต้องเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 (กองคลัง 200,000 บาท กองพัสดุและทรัพย์สิน 200,000 บาท)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานควบคุม ภายในและ การ ตรวจสอบ ภายใน	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	ฉบับแรก	50,000.00	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ สำหรับข้าราชการ และพนักงาน จ้างของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีที่ออกปฏิบัติงาน ตามนโยบายของทางราชการ หรือต้อง เดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด (หน่วยตรวจสอบ ภายใน)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีที่ออกปฏิบัติงานตามนโยบายของทาง ราชการ หรือต้องเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย รายจ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดนิทรรศการ แสดงผลงานของครู และนักเรียน โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	ฉบับแรก	100,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ค่าของขวัญ ที่ระลึก ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 334 ข้อ 6 (กองการศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง ค่าของขวัญ ที่ระลึก ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 334 ข้อ 6 (กองการศึกษา)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่าย โครงการบัณฑิต นิเทศก์และมอบ ประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนชั้น อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของ โรงเรียนทร เทพ (รุ่งเรือง ประชาสามัคคี)	ฉบับแรก	100,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศก์และมอบ ประกาศนียบัตรให้แก่แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนทรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประกาศนียบัตรและปก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.สบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 336 ข้อ 9 กองการศึกษาฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศก์และมอบ ประกาศนียบัตรให้แก่แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนทรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประกาศนียบัตรและปก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.สบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 336 ข้อ 9 กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งบ ดำเนิน งาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	ฉบับแรก	100,000.00	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรณีออกปฏิบัติงานตามนโยบายของ ทางราชการ และที่ต้องออกเดินทางไปราชการ นอกเขตจังหวัด -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองการศึกษาฯ)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ สำหรับข้าราชการ และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีที่ออก ปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ หรือต้องเดินทางไป ราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งบ ค่าเงิน งาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขัน ทางวิชาการ นักเรียนองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับประเทศ	ฉบับแรก	50,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทางวิชาการ นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ของโรงเรียนเทพา (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ เบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 92 ข้อ 6 (กองการศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทางวิชาการ นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ของโรงเรียนเทพา (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 92 ข้อ 6 (กองการศึกษา)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขัน ทางวิชาการ นักเรียนองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับ ภาคกลาง	ฉบับแรก	150,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทางวิชาการนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลางของ โรงเรียนเทพา (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์และแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ เบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 92 ข้อ 5 (กองการศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทางวิชาการนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลางของ โรงเรียนเทพา (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์และแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 92 ข้อ 5 (กองการศึกษา)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งบ ดำเนิน งาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขัน ทางวิชาการใน โรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	ฉบับแรก	50,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันทาง วิชาการภายในโรงเรียนกรุงเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ เบิกจ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 91 ข้อ 3 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันทาง วิชาการภายในโรงเรียนกรุงเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 91 ข้อ 3 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการคัดเลือก ครูและนักเรียนดี ศรีรเทพ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี	ฉบับแรก	100,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคัดเลือกครู และนักเรียนดีศรีรเทพ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรีเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าโลรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ เบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 146 ข้อ 1 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคัดเลือกครู และนักเรียนดีศรีรเทพ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรีเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าโลรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 146 ข้อ 1 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งบ ดำเนิน งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงาน ประชาสัมพันธ์ ผลงาน ของ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	ฉบับแรก	100,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์ ผลงานของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 155 ข้อ 10 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์ ผลงานของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 155 ข้อ 10 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการ แข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ ของโรงเรียน ร่วมกับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตอำเภอ บ้านหมอ ของ โรงเรียน เทพ (รุ่งเรือง ประชาสามัคคี) ร่วมกับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น	ฉบับแรก	50,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอบ้านหมอ ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 337 ข้อ 11 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอบ้านหมอ ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 337 ข้อ 11 (กองการศึกษาฯ)
แผนงาน การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการ ควบคุมและ ป้องกันโรคขาด สารไอโอดีน ในเด็กนักเรียน โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	ฉบับแรก	20,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ในเด็กนักเรียนของ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีนให้เด็กนักเรียนอนุบาล 1-3 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 340 ข้อ 17 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ในเด็กนักเรียนของ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีนให้เด็กนักเรียนอนุบาล 1-3 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 340 ข้อ 17 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดมุมความรู้ สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยของ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	ฉบับแรก	10,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดมุมความรู้ สำหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้อหนังสือวารสาร นิตยสาร ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 339 ข้อ 15 (กองการศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดมุมความรู้ สำหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้อหนังสือวารสาร นิตยสาร ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 339 ข้อ 15 (กองการศึกษา)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย รายจ่าย	เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการ เฟ้าระวังภาวะ โภชนาการนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	ฉบับแรก	50,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฟ้าระวังภาวะโภชนาการ นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ชั้นอนุบาล 1 - 3 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ปกครองนักเรียน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 338 ข้อ 14 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฟ้าระวังภาวะโภชนาการ นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ชั้นอนุบาล 1 - 3 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ปกครองนักเรียน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 338 ข้อ 14 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี และโรงเรียนห เทพ (รุ่งเรือง ประชาสามัคคี)	ฉบับแรก	100,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี และโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าของขวัญสำหรับเด็กและผู้แสดงบนเวที ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ค่าเครื่องเล่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกียรติบัตรเด็ก ดีเด่นประจำปี ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ค่ามหรสพ ค่าเช่าเครื่องไฟขยายเสียง ค่าเช่าเดินท์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบจ. สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 349 ข้อ 37 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของอบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 13 ข้อ 16 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี และโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าของขวัญสำหรับเด็กและผู้แสดงบนเวที ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ค่าเครื่องเล่น ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกียรติ บัตรเด็กดีเด่นประจำปี ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ค่ามหรสพ ค่าเช่าเครื่องไฟขยายเสียง ค่าเช่าเดินท์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 349 ข้อ 37 และแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของอบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 13 ข้อ 16 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง และระดับประเทศ	ฉบับแรก	250,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลางและระดับประเทศ เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 102 ข้อ 22 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคกลางและระดับประเทศ เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 102 ข้อ 22 (กองการศึกษาฯ)
แผนงาน การศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขัน กีฬาสีภายใน โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	ฉบับแรก	150,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ทุกรายการสามารถ ถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 90 ข้อ 2 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าชุดนักกีฬา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ทุกรายการสามารถ ถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 90 ข้อ 2 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ. รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนโรงเรียน เทพ (รุ่งเรือง ประชาสามัคคี)	ฉบับแรก	50,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของโรงเรียนเทพฯ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฝึกซ้อมและแข่งขัน ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ค่า เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย ได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.สบ. ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 101 ข้อ 20 (กองการศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของโรงเรียนเทพฯ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขัน ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ทุกรายการ สามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.สบ. ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 101 ข้อ 20 (กองการศึกษา)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขัน หุ่นยนต์ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ระดับภาคกลาง จังหวัดสระบุรี Saraburi Provincial Admin Organization International Robot Competition 2021 (SPARC 2021)	ฉบับแรก	1,000,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ระดับภาคกลาง จังหวัดสระบุรี Saraburi Provincial Admin Organization International Robot Competition 2021 (SPARC 2021) เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าที่พัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเกียรติบัตร เงินรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 118 ข้อ 29 (กองการศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ระดับภาคกลาง จังหวัดสระบุรี Saraburi Provincial Admin Organization International Robot Competition 2021 (SPARC 2021) เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าที่พัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเกียรติบัตร เงินรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 118 ข้อ 29 (กองการศึกษา)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งบ ดำเนิน งาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัด นิทรรศการความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัดสระบุรี	ฉบับแรก	500,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดนิทรรศการความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประกอบการทำกิจกรรม ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 26 ข้อ 4 (กองการศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดนิทรรศการความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อ ประกอบการทำกิจกรรม ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 26 ข้อ 4 (กองการศึกษา)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการโรงเรียน วิถีสportของ โรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	ฉบับแรก	100,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการโรงเรียนวิถีสport ของโรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบาะที่นั่ง ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 162 ข้อ 14 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการโรงเรียนวิถีสport ของโรงเรียนกรุงเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบาะที่นั่ง ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 162 ข้อ 14 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสาน ประเพณีพิธีไหว้ครู และครอบครู ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	ฉบับแรก	100,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบสานประเพณี พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าพิธี ค่าเครื่องถวายบูชาครูพร้อมอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าดนตรีไทยบรรเลงประกอบพิธีไหว้ครู ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 161 ข้อ 13 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบสานประเพณี พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าพิธี ค่าเครื่องถวายบูชาครูพร้อมอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าดนตรีไทยบรรเลงประกอบพิธีไหว้ครู ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 161 ข้อ 13 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	ฉบับแรก	200,000.00	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ สำหรับข้าราชการ และพนักงาน จ้างของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีที่ออกปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ หรือต้อง เดินทางไปราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองสาธารณสุข)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนด ให้เบิกจ่ายได้ สำหรับข้าราชการ และพนักงานจ้างของกอง สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีที่ออก ปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ หรือต้องเดินทางไป ราชการ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 (กองสาธารณสุข)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญห ยาเสพติดในศูนย์ การศึกษาออก ระบบ และ การศึกษาตามอัธ ยาศัย	ฉบับแรก	300,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในศูนย์การศึกษาออกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พักค่ายไวณิลพร้อมติดตั้ง ค่าจ้างเหมารถไป-กลับ วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถ้วนเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและ การส่งเสริมนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ สั่งการกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 82 ข้อ 1 และแก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้า 104 ข้อ 100 (กองสาธารณสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในศูนย์การศึกษาออกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พักค่ายไวณิลพร้อมติดตั้ง ค่าจ้างเหมารถไป-กลับ วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถ้วนเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ สั่งการกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 82 ข้อ 1 และแก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้า 104 ข้อ 100 (กองสาธารณสุข)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนา ศักยภาพภาคี เครือข่ายผู้ดูแล สุขภาพในชุมชน ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ฉบับแรก	200,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ดูแลสุขภาพในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าเครื่องเขียน วัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 64 ข้อ 1 และแก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้า 103 ข้อ 99 (กองสาธารณสุข)</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ดูแลสุขภาพในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าเครื่องเขียน วัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 64 ข้อ 1 และแก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้า 103 ข้อ 99 (กองสาธารณสุข)</p>

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริม สุขภาพและ ป้องกันโรคในกลุ่ม ผู้สูงอายุในจังหวัด สระบุรี	ฉบับแรก	500,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าเครื่องเขียน วัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 20 ข้อ 2 และแก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้า 106 ข้อ 102 (กองสาธารณสุข)</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าเครื่องเขียน วัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 20 ข้อ 2 และแก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 หน้า 106 ข้อ 102 (กองสาธารณสุข)</p>

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน สังคม สงเคราะห์	งาน สวัสดิการ สังคมและ สงเคราะห์	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการมหกรรม วันผู้สูงอายุ แห่งชาติและวัน ครอบครัวจังหวัด สระบุรี	ฉบับแรก	200,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ สั่งการกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต หน้า 296 ข้อ 2 (สำนักปลัดฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ สั่งการกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต หน้า 296 ข้อ 2 (สำนักปลัดฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน สังคม สงเคราะห์	งาน สวัสดิการ สังคมและ สงเคราะห์	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริม ศักยภาพและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ จังหวัดสระบุรี	ฉบับแรก	300,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 65 ข้อ 2 (สำนักปลัดฯ)</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 65 ข้อ 2 (สำนักปลัดฯ)</p>

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็งชุมชน	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย	ฉบับแรก	100,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง เครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมนันทกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร และบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี หน้า 386 ข้อ 1 (สำนักปลัดฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง เครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร และบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี หน้า 386 ข้อ 1 (สำนักปลัดฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬา และ นันทนาการ	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการการ แข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดนักเรียน ภายในจังหวัด สระบุรี	ฉบับแรก	2,500,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดนักเรียนภายในจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ตัดสินและผู้ช่วย ผู้ตัดสิน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดงานแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 370 ข้อ 3 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดนักเรียนภายในจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ตัดสินและผู้ช่วย ผู้ตัดสิน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 370 ข้อ 3 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬา และ นันทนาการ	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการการ แข่งขันกีฬา ประชาชนภายใน จังหวัดสระบุรี	ฉบับแรก	2,500,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬา ประชาชนภายในจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดงานแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 373 ข้อ 7 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬา ประชาชนภายในจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 373 ข้อ 7 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการงาน ประเพณีดีกบตร ข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี	ฉบับแรก	3,000,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีดีกบตร ข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าชุด ค่าจ้างเหมาจัดทำข้าวต้มลูกโยน ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดขบวน คำจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อม เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า พร้อมประดับจุดต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 41 ลำดับที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 11 ลำดับ 14 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีดีกบตร ข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าชุด ค่าจ้างเหมาจัดทำข้าวต้มลูกโยน ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดขบวน คำจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อม เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า พร้อมประดับจุดต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 41 ลำดับที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 11 ลำดับ 14 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการทำนุ บำรุง พระพุทธศาสนา	ฉบับแรก	100,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 39 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 39 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประเพณี เทศกาลแสงเทียน แห่งศรีธาน้อม ถวายผ้าพระพุท ธฉายจังหวัดสระบุรี	ฉบับแรก	500,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณี เทศกาลแสงเทียนแห่งศรีธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำเสียงเทียน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า พร้อมประดับจุดต่าง ๆ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 289 ข้อ 5 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณี เทศกาลแสงเทียนแห่งศรีธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำเสียงเทียน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า พร้อมประดับจุดต่าง ๆ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 289 ข้อ 5 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันคล้าย วันพระบรมราช สมภพของ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดช มหาราช บรม นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ โรงเรียน เทพ (รุ่งเรือง ประชาสามัคคี)	ฉบับแรก	30,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ คำวัสดุและอุปกรณ์ คำวัสดุตกแต่งสถานที่ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 171 ข้อ 3 (กองการศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ คำวัสดุและอุปกรณ์ คำวัสดุตกแต่งสถานที่ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 171 ข้อ 3 (กองการศึกษา)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิตโรดมพิลลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	ฉบับแรก	30,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิตโรดมพิลลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ คำวัสดุ คำวัสดุตกแต่งสถานที่ ทุกรายการสามารถ ถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 170 ข้อ 2 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิตโรดมพิลลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ คำวัสดุ คำวัสดุตกแต่งสถานที่ ทุกรายการสามารถ ถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 170 ข้อ 2 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	ฉบับแรก	30,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม ราชินี โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 172 ข้อ 5 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม ราชินี โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 172 ข้อ 5 (กองการศึกษาฯ)
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันแม่ แห่งชาติ ของ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	ฉบับแรก	30,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 171 ข้อ 4 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 171 ข้อ 4 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสืบสาน และส่งเสริม พระพุทธศาสนา บรรพชา และ ฝึกอบรมสามเณร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรี สินทรมหาวชิรา ลงกรณ มหิศรภูมิ พลราชวราภรณ์ กิ ติสิริสมบูรณอดุลย เดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม บรมนารถปติ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	ฉบับแรก	1,000,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบสาน และส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาและ ฝึกอบรมสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวราภรณ์กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนารถปติ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าพิธีสงฆ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำปานะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป๋ใส่เอกสารสำหรับโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทุกรายการสามารถ ถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 32 ข้อ 2 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสืบสาน และส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาและ ฝึกอบรมสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวราภรณ์กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนารถปติ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าพิธีสงฆ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำปานะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป๋ใส่เอกสารสำหรับโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ทุกรายการสามารถ ถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 32 ข้อ 2 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมการ เล่นกีฬาพื้นบ้านใน เขตจังหวัดสระบุรี	ฉบับแรก	300,000.00	<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และส่งเสริม การเล่นกีฬาพื้นบ้านในเขตจังหวัดสระบุรี ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ สนามแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 376 ข้อ 14 (กองการศึกษาฯ)</p>	<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และส่งเสริม การเล่นกีฬาพื้นบ้านในเขตจังหวัดสระบุรี ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ สนามแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 376 ข้อ 14 (กองการศึกษาฯ)</p>

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประเพณี การแข่งขันเรือยาว จังหวัดสระบุรี	ฉบับแรก	1,900,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเพณี การแข่งขันเรือยาวจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน การแข่งขัน ค่าตอบแทนผู้บรรยายการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าลากจูง ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดหาเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง วงปี่พาทย์ ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดสด ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดทำสนาม ค่าใช้จ่ายในการ ปล่อยเรือแข่ง ค่าใช้จ่ายจัดทำวีดีโอ บันทึกเทปการแข่งขัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดแถลงข่าว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 286 ข้อ 2 (กองการศึกษา)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเพณี การแข่งขันเรือยาวจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน การแข่งขัน ค่าตอบแทนผู้บรรยายการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าลากจูง ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดหาเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง วงปี่พาทย์ ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดสด ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดทำสนาม ค่าใช้จ่ายในการ ปล่อยเรือแข่ง ค่าใช้จ่ายจัดทำวีดีโอ บันทึกเทปการแข่งขัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดแถลงข่าว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 286 ข้อ 2 (กองการศึกษา)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประเพณี แก่งคอยย้อนรอย สงครามโลก จังหวัดสระบุรี	ฉบับแรก	4,000,000.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเพณี แก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง แสง สี เสียง สื่อมสุม พิธีเปิดงาน และงานแถลงข่าว คำ horseshoe ค่าจ้างเหมาจัดหาเวที พร้อมประดับฉากเวที จัดหาเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ และไฟประดับบริเวณจัดงาน จัดหาการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดทำข้อมประตู่ทางเข้างาน จัดทำฉากย้อนยุค จัดทำบุธนิทรรศการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 287 ข้อ 3 (กองการศึกษาฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเพณี แก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกจังหวัดสระบุรี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง แสง สี เสียง สื่อมสุม พิธีเปิดงาน และงานแถลงข่าว คำ horseshoe ค่าจ้างเหมาจัดหาเวที พร้อมประดับฉากเวที จัดหาเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ และไฟประดับบริเวณจัดงาน จัดหาการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดทำข้อมประตู่ทางเข้างาน จัดทำฉากย้อนยุค จัดทำบุธนิทรรศการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ของ อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 287 ข้อ 3 (กองการศึกษาฯ)

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	ฉบับแรก	500,000.00	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีที่ออกปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ หรือต้องเดินทางไปราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด (กองช่าง)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่มีระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีที่ออกปฏิบัติงานตาม นโยบายของทางราชการ หรือต้องเดินทางไปราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2268 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 (กองช่าง)

1.หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

เหตุผล เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 28

(ลงชื่อ)
(นายประภาส เกลิออนเพชร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ)
(นางสาวอริษพร แม้นเลิศ)

ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ)
(นางนิยม เต่าทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)
(นางสายฝน ตรีเนตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(ลงชื่อ)
(นายสมุท วุฒิศาสตร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ลงชื่อ)
(นายรัศมีธศิลป์ มูลสาร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)
(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ)
(ว่าที่เรืออากาศตรีสมาน มงคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)
(นางเมทินี ปริดาภิตรกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น

ไม่เห็นควรยกไปขอใช้เงินสำรองประมาท
ใช้เงินประมาทแล้ว

(นางสุวิมล วัฒนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น

เห็นควรอนุมัติ

4.การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางนียม เต่าทอง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564

(ลงชื่อ)

(นางสุวิมล วัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชอาณาจักรไทย

ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 5

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564

(ลงชื่อ)

(นายธนกฤต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 5

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่เดือน พ.ศ.

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ เดือน พ.ศ.

ตามหนังสือ (ถ้ามี)